



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

11 ตุลาคม 2562



สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Thaigov กรมประชาสัมพันธ์ ข่าวในพระราชสำนัก</p>	<p><u>องคมนตรีตรวจเยี่ยมรพ.เสาไห้</u> -เสนอข่าว พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สระบุรี พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานและข้อเสนอแนะในการพัฒนารพ. จากนั้นตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนด้านต่างๆ เยี่ยมชมนวัตกรรมการช่วยเหลือผู้ป่วย การตรวจคัดกรองสายตา/ตัดแว่น และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วย</p>	-
<p>สยามรัฐ มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ มติชน</p>	<p><u>สารเคมีทางการเกษตร</u> -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ.กล่าวถึงกรณีเครือข่ายอาสาสมัครแม่กลอง ขอให้สธ.เปิดเผยข้อมูลจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากสารเคมีอันตรายในภาคเกษตร ทั้งพาราควอตไกลโฟเซต คลอไพริฟอส และฟ็องร็อง สธ. กรณีขึ้นป้ายกล่าวหาเกษตรกร ประหนึ่งเป็นฆาตกรว่า เรื่องนี้ไม่ได้เป็นการกล่าวหา แต่ตนช่วยเกษตรกรด้วยซ้ำ แต่ถ้าจะมีการฟ้องร้องจริงก็ห้ามไม่ได้ ส่วนกรณีที่บอกว่าไม่มีเวลาให้พบนั้น สามารถมาพบตนได้ให้มาจริง แต่ต้องมีคดี พร้อมพบทุกคน ยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องทำข้อมูลเพื่อชี้แจงเพิ่มเพราะข้อมูลมีอยู่แล้ว เข้าใจกันหมดแล้ว อย่าว่าแต่ตัวเลขเจ็บป่วย 1.4 หมื่นคน แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นแม้แต่กับแค่คนเดียวเราก็ไม่เอา อย่างไรก็ตาม ถ้าสุดท้ายคณะกรรมการวัตถุอันตรายตัดสินใจให้มีการใช้สารเคมีต่อ ทางสธ.ก็จะต้องไปเตรียมยาและงบประมาณในการรักษา เสียงบประมาณมากขึ้น -เสนอข่าว รพ.อุทัยธานี จัดกิจกรรมรณรงค์สนับสนุนยกเลิกการใช้ 3 สารพิษอันตราย พร้อมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดทำวิดีโอเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ของรพ. ให้ทราบโทษและพิษภัยของสารเคมีทั้ง 3 ชนิด เพื่อผู้ป่วยและญาติ ได้รับทราบ นอกจากนี้ รพ.ต่างๆ ใน จ.พิจิตร อาทิ รพ.พิจิตร รพ.บางมูลนาก รพ.สามง่าม รพ.โพธิ์ประทับช้าง รพ.สากเหล็ก รพ.วชิรบำรุงมี รพ.โพทะเล และรพ.บึงนาราง ต่างติดตั้งป้ายสนับสนุนยกเลิกการใช้ สารกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิดที่บริเวณหน้าโรงพยาบาล</p>	-
<p>มติชน ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ เดลินิวส์</p>	<p><u>สิทธิบัตรทอง</u> -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานประชุมบอร์ด สปสช. ที่ประชุมเห็นชอบการจัดบริการการดูแลผู้ป่วยโรคหายาก ตามข้อบ่งชี้ และเงื่อนไขขอบริการที่ สปสช. กำหนด โดยเริ่มในปีงบประมาณ 63 พร้อมกันนี้ตัวแทนกลุ่มผู้ป่วยโรคหายาก โดยน้องเอย อายุ 6 ปี ซึ่งป่วยด้วยโรคขาดบีเอช 4 และพ่อแม่ได้เข้าขอคุณบอร์ด สปสช. ที่ขยายสิทธิประโยชน์เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคหายากเข้าถึงการรักษาด้วย นายอนุทิน กล่าวว่า การจัดระบบดูแลผู้ป่วยโรคหายากในระยะที่ 1 เบื้องต้นได้ขยายสิทธิการรักษาให้ครอบคลุม 24 โรคหายาก เป็นโรคพันธุกรรมเมแทบอลิซึมชนิดความผิดปกติของสารโมเลกุลเล็ก ที่มีอาการรวดเร็ว รุนแรง อุกเขิน แต่สามารถรักษาและป้องกันการเกิดซ้ำได้ พร้อมจัดระบบบริการส่งต่อแบบพิเศษเพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ศูนย์โรคหายากใน รพ. 7 แห่ง ได้แก่ รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.ศิริราช รพ.รามธิบดี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.ธรรมศาสตร์ และ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 63 กองทุนบัตรทองได้จัดสรรงบประมาณ 12.85 ล้านบาท เพื่อดูแล ปี ซึ่งระบบจะดูแลครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยง การตรวจยืนยัน การรักษาพยาบาล และการติดตามผลการรักษา รวมถึงค่าพาหนะรับส่งต่อส่งกลับ ทั้งนี้ บอร์ด สปสช. ได้มอบให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ แนวทาง และเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ และให้ สปสช. ออกประกาศดำเนินการ รวมทั้งมอบคณะกรรมการกำหนดประเภทและของเขตบริการด้านสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคหายาก นอกจากนี้ให้ สปสช. ประสานองค์การเภสัชกรรม เพื่อผลิตและจัดหายาในการรักษาโรคหายาก 24 โรค และประสาน อย. ขับเคลื่อนเรื่องยากำพร้า และยา จ.2 อย่างเป็นระบบควบคู่กันไป</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
Hfocus	<p>แต่งตั้งผู้บริหาร สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ แต่งตั้งและย้ายนพ.สสจ.14 ราย ผอ.รพศ./รพท. 20 ราย และรักษาการผอ.รพท. 1 ราย</p>	-
<p>ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์ isaranews</p>	<p>ภาษียาเส้น</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เสนอ 2 ทางเลือก ให้รัฐบาลแก้ปัญหาภาษียาเส้น คือ 1.ทำตามที่เขาว่าและผู้ค้ายาสูบเรียกร้อง เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายและรวดเร็ว แต่เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด เพราะจะทำให้วัตถุประสงค์ของการขึ้นภาษี ที่ต้องการจะลดจำนวนคนไทยสูบบุหรี่ยาเส้นเกือบ 5 ล้านคนให้น้อยลง ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกประเมินไว้ว่าการขึ้นภาษียาเส้นของรัฐบาลไทยครั้งนี้จะลดจำนวนคนที่สูบบุหรี่ยาเส้นลง 240,000 คน และจะทำให้ลดจำนวนคนที่ป่วยและเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 120,000 คน แนวทางที่ 2 ทำตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก และข้อกำหนดของอนุสัญญาควบคุมยาสูบ ที่ให้มีการขึ้นภาษียาสูบ และให้ใช้มาตรการช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบด้วยวิธีอื่น คงแผนการขึ้นภาษีไว้ โดยอาจจะนำเงินภาษียาเส้นที่เก็บเพิ่มขึ้นได้มาใช้เป็นงบประมาณในการแก้ปัญหา จะส่งผลดีต่อแผนการขึ้นภาษีที่ศึกษาเตรียมการไว้อย่างคืบคลานแล้ว ซึ่งจะช่วยให้คนสูบบุหรี่ลดลง คนเจ็บป่วยลดลง ประหยัดงบประมาณรักษาสุขภาพ และเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด</p>	-
<p>ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>สำนักข่าวไทย ช่อง 5</p> <p>NBT TNNTaiPBS</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชนออนไลน์</p> <p>บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>เชียงใหม่นิวส์</p> <p>Thaiquote</p> <p>77 kaoded</p> <p>Thematter ,bbc.</p> <p>Workpointnews</p> <p>Workpointnews</p> <p>สำนักข่าวอิศรา</p>	<p>วันสุขภาพจิตโลก</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนเด็กและเยาวชน ยื่นหนังสือต่อ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก เนื่องจากเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าไม่ถึงการบำบัดรักษาด้านสุขภาพจิต จึงมีข้อเรียกร้อง 1.ขอให้กรมสุขภาพจิตทำหนังสือเวียนถึงหน่วยบริการ เพื่อชี้แจงและซักซ้อมแนวปฏิบัติในกรณีผู้อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์สามารถเข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองให้ความยินยอม ยกเว้นกรณีที่ต้องรับไว้รักษาในสถานพยาบาลหรือสถานบำบัดให้ชัดเจน 2.ขอให้ผู้รับบริการเข้ารับการรักษาได้ในทุกหน่วยบริการที่มีบริการด้านจิตเวช เพื่อลดขั้นตอนในการทำเรื่องขอใบส่งตัวจากสถานพยาบาลตามสิทธิในกรณีที่ไม่มีการบำบัดรักษาได้โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองให้ความยินยอม 3.ขอให้มีตัวแทนเด็กและเยาวชนในคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ หรือคณะทำงานด้านนโยบายสุขภาพจิต เพื่อเสนอประเด็นปัญหาที่มีผลต่อเรื่องสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน</p> <p>ดร.สาธิต กล่าวว่า ข้อ 1 และข้อ 3 สามารถดำเนินการได้เลย ส่วนข้อ 2 ต้องนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้พบแนวโน้มการทำร้ายตัวเองมากขึ้นในคนอายุต่ำกว่า 30 ปีลงมา ในปี 2563 กรมสุขภาพจิตจะเพิ่มคู่สายสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เป็น 20 คู่สาย และจะนำหลักสูตรทางพระพุทธศาสนามาให้เยาวชนได้เรียนรู้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันที่ 10 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันสุขภาพจิตโลก ปีนี้องค์การอนามัยโลกกำหนดธีม คือ Working Together to Prevent Suicide เน้นการทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย แนะนำวิธีลดความเสี่ยงไม่ให้คนฆ่าตัวตาย ดังนี้ 1.เข้าใจเรื่องการฆ่าตัวตาย 2.สังเกตคนรอบข้าง 3.อย่าเพิกเฉย 4.อย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกเผยข้อมูล เกือบ 800,000 คนเสียชีวิตเนื่องจากการฆ่าตัวตายทุกปี หรือทุกๆ 40 วินาที มีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น โดยปี 2016 พบว่า 79% ของการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ต่ำ -ปานกลาง เชิญชวนร่วมกิจกรรม “40 seconds of action” เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ถึงการฆ่าตัวตายว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขของโลก และเราสามารถช่วยป้องกันการฆ่าตัวตายได้ทั้งระดับบุคคล ชุมชนและระดับประเทศ</p>	-
<p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>เว็บไซต์โอเอ็นเอ็น</p>	<p>โรคหัวใจแสบนม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคหัวใจแสบนมไม่ใช่โรคติดต่อ และไม่กลัว เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นได้บ่อย พบอัตราการเกิดโรค 2,500 คน พบผู้ป่วยได้ 1 คน ซึ่งทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีโอกาสการเกิดโรคเท่ากัน โดยมีอาการก้อนขึ้นตามผิวหนัง อาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่มากร่วมกับ มีปานสีน้ำตาลขนาดค่อนข้างใหญ่ และรักแร้ ตกกระ ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับอวัยวะต่างๆ ได้หลายอวัยวะ ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรค จะเน้นการรักษาตามอาการและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนเป็นหลัก ขอให้ประชาชนอย่าได้รังเกียจ ควรให้กำลังใจผู้ป่วยเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติ</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
สำนักข่าวไทย	<p>เตือนอันตรายจากการเล่นประทัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีเด็กเล่นประทัดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และเกิดระเบิดจนได้รับอันตราย ว่า ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้เล่นประทัด จุดพลุ ดินปืน เพราะเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายแก่ตัวเด็กและผู้อื่น อาจได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ รวมถึงอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยด้วย และบางรายเสียชีวิตได้</p>	-
สำนักข่าวไทย	<p>แอบอ้างชื่อ ออย. เปิดเพจรับขึ้นทะเบียน</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการ กรณีพบหน้าเพจบนโซเชียลมีเดียไลน์ fighting fly2 เพจบู๊กีจ๊อด ออย. ขอ ออย. จดทะเบียน ออย. และเว็บไซต์ www.fightingfly2.com มีการระบุข้อความเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ต้องขอ ออย. โดยผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ โดยมีการใช้รูปภาพเจ้าหน้าที่และตราสัญลักษณ์ ออย. เป็นภาพประกอบเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่การโฆษณาดังกล่าว ซึ่งกรณีนี้เป็นการแอบอ้างชื่อ ออย. เพื่อหลอกลวงผู้ประกอบการ จึงได้รวบรวมหลักฐานดำเนินการตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อนายหน้า หรือผู้แอบอ้างชื่อ ออย. รับขึ้นทะเบียน เพราะอาจสูญเงินฟรี</p>	-
ThaiQuote มติชน	<p>วันไข่โลก</p> <p>- เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า คณะกรรมาธิการไข่ไก่อระหว่างประเทศ (The International Egg Commission หรือ IEC) กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 ของเดือน ต.ค.ของทุกปีเป็นวันไข่โลก เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมการบริโภคไข่ เนื่องจากไข่เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูงหาได้ง่าย และเหมาะสมสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ทั้งนี้ สธ.จึงอยากส่งเสริมให้ประชาชน “กินไข่ทุกวัน กินดีทุกวัย” โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนได้กินไข่ทุกวัน ควบคู่กับการดื่มนมวันละ 2 แก้ว และส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ แข็งแรง และฉลาด</p>	-
เดลินิวส์	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย กรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เข้าทางบาดแผล ผ่านทางกัด ข่วน เลีย หรือสัมผัสกับน้ำลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดที่ติดเชื้อไวรัสเรบีส สัตว์ที่พบเป็นโรคพิษสุนัขบ้าบ่อยที่สุด คือ สุนัข รองลงมาคือแมว ระยะฟักตัวขึ้นอยู่กับตำแหน่งและปริมาณเชื้อที่ได้รับ บางรายอาจนานถึง 1 ปี อาการส่วนใหญ่มักมีไข้ ปวดศีรษะ คันรุนแรงบริเวณบาดแผล คลุ้มคลั่ง กลัวแสง กลัวลม กลืนน้ำหรืออาหารลำบาก เมื่อผู้ติดเชื้อแสดงอาการแล้วจะไม่สามารถรักษาให้หายได้ ต้องเสียชีวิตทุกราย ประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสุนัขและแมว หากพบสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจัด สงสัยป่วยหรือตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ให้รีบแจ้งจนท.ทันที พร้อมขอให้ประชาชนยึดหลัก 5 ย. เพื่อลดความเสี่ยงถูกสุนัขหรือแมวกัดหรือทำร้าย หากถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน หรือเลียบริเวณแผล แม้เพียงเล็กน้อย อย่าชะล่าใจ ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อพิจารณาให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p>	-
ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ สำนักข่าวไทย	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว พญ.เรงฤติ ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี กล่าวว่า ผลวิจัยล่าสุดในสหรัฐ พบหนูเกือบ 1 ใน 4 ป่วยเป็นมะเร็งปอด และกว่าครึ่งพบเซลล์มะเร็งเพาะปัสสาวะที่คาดว่าจะพัฒนาเป็นเนื้องอมะเร็ง หลังจากสัมผัสไอระเหยของบุหรีไฟฟ้าเป็นเวลา 1 ปี โดยทีมวิจัยขณะนี้ได้เคยทำการศึกษาผลของการสัมผัสไอระเหยของบุหรีไฟฟ้าในหนูระยะสั้นมาแล้ว พบมีการทำลายของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอในเซลล์ปอด หัวใจและกระเพาะปัสสาวะ การศึกษานี้เป็นงานวิจัยแรกที่มีการติดตามระยะยาว และค้นพบความจริงที่ว่าบุหรีไฟฟ้าอันตรายและเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง</p>	-
เว็บไซต์แนวหน้า	<p>อุบัติเหตุรถพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก เปิดเผยว่า ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถตู้พ.ชนท้ายรถกระบะ บนถนนเส้นพิษณุโลก-สุโขทัย ฝั่งขาเข้าเมืองพิษณุโลก พื้นที่หมู่ 4 ต.ไผ่ยอดอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตรวจสอบพบรถตู้พ.ศรีสังวร จ.สุโขทัย สภาพด้านหน้าพังเสียหาย มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย เป็นผู้ป่วย ญาติ และพยาบาล 2 ราย คือ นางทิพย์วรรณ พริ้งเหม อายุ 40 ปี และ นางพรธรรมา เกาทัน อายุ 43 ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย นำส่งรพ.พุทธชินราชและรพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ขณะเกิดเหตุกำลังส่งผู้ป่วยโรคหัวใจไปที่ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างทางมีตัวเงินตัวทองข้ามถนน ทำให้คนขับหักหลบกะทันหันและไป</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	ชนกับรรณกระษะที่ซัษอยู่ด้ำนหน้า	
เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ประชาชาติ เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ Thestandard	น้ำท่วม -เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอ ใน จ.อุบลราชธานี คือ อ.เมือง และ อ.วารินชำราบ -เสนอข่าว ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (11 ต.ค.) เวลา 13.00 น. นายกฯ พร้อมคณะจะลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟู เยียวยา การบำบัดน้ำเสีย รวมถึง การซ่อมแซมบ้านเรือนและสาธารณประโยชน์ พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่ จ.อุบลราชธานี	
ไทยโพสต์	หลักประกันสังคมผู้สูงอายุ -เสนอบทความ ว่า พ.ศ.2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ Super Aged Society มีผู้สูงอายุ 28% มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ได้ร่วมกับ สสส. จัดเวทีขับเคลื่อนนโยบายเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีการเสวนา "ระบบการดูแลระยะกลาง : ความจำเป็นสำหรับอนาคตสังคมไทย" เพื่อลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพตลอดชีวิต หรือการถูกผลักให้เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอ นโยบายการจัดตั้งกองทุนประกันการดูแลระยะยาว เพื่อรองรับสังคมสูงอายุของไทยอย่างมีคุณภาพ ในอนาคต และเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เชิญนักวิชาการมาให้ข้อมูลและร่วมถกแถลงกรณีให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะผู้อยู่ในวัยทำงานร่วมจ่ายเงินเพื่อจัดตั้งกองทุน	-
ผู้จัดการออนไลน์	ปฐมพยาบาลคนเป็นลมผิดวิธี -เสนอข่าว เพจ Drama-addict โพสต์เตือนวิธีปฐมพยาบาลคนเป็นลมโดยใช้เล็บจิกตรงร่องปาก ได้ใจมุก ว่าเป็นวิธีที่ผิด อย่าหลงผิดทำตาม อันตรายถึงชีวิต โพสต์ดังกล่าวมีการกดไลก์กว่า 900 ครั้ง และแชร์ไปกว่า 34 ครั้ง	-
ผู้จัดการออนไลน์	เครื่องต้มน้ำตาลสูง -เสนอข่าว รัฐบาลสิงคโปร์เตรียมออกมาตรการแบนโฆษณา น้ำอัดลมและน้ำผลไม้ที่มีน้ำตาลสูง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภคน้ำตาลและลดสถิติผู้ป่วยเบาหวานที่สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก พร้อมกำหนดให้ผู้ผลิตเครื่องต้มน้ำตาลสูงต้องแสดงค่าเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์ด้วย นอกจากนี้รัฐบาลสิงคโปร์ยังอยู่ระหว่างพิจารณาจัดเก็บภาษีน้ำตาลจากผู้ผลิตและนำเข้าเครื่องต้ม หรืออาจถึงขั้นห้ามการจำหน่ายเครื่องต้มบางชนิด	-